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Mætt á fundinn: Gunnar, Magnús og Elínborg. 
  
Fulltrúar úr afmælisnefnd komu og rætt var um afmælishátíðina. Upp kom nafn Gunnars 
Guðmundssonar, að hann hefði átt að fá starfsmerki. 
  
Hugmynd um að bjóða á aðalfundi og veita starfsmerki á þeim tíma. 
  
Frjálsíþróttadeildin er með uppskeruhátíð á föstudaginn kemur, kl. 18:30 og óskaði eftir ræðu frá 
formanni Tindastóls. 
  
Karl Jónsson frá unglingaráðin Körfuknattleiksdeildar kom á fundinn og lýsti yfir áhuga 
körfuknattleiksdeildar á að gerast fyrirmyndardeild hjá ÍSÍ.  Hugmyndin fékk jákvæðar undirtektir og 
Karl hvattur til að halda áfram en vera í góðu sambandi við aðalstjórn um málið. 
  
Honum bent á að möguleika á styrk frá Sveitarfélaginu í málið skv. bókun frá haustinu 2006. 
 


